



โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโพหนอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง การร่วมเคารพธงชาติ กิจกรรมออกกำลังกายเช้า การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการพบปะผู้สูงอายุเพื่อดำเนินกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ค่ายธรรมะผู้สูงอายุ ณ วัดสันติวาราม ตำบลบ้านเชียง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี



โครงการค่ายธรรมะผู้สูงอายุ

โครงการค่ายธรรมะผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดสันติวาราม บ้านดงไร่ ตำบลบ้านเชียง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการค่ายธรรมะผู้สูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ วิถีพัฒนาจิต มีสุขภาพจิตที่ดี มีอายุที่ยืนยาว และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตของตนได้





จดหมายข่าว

หน้า 2 จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 3 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาญัตติของผู้บริหาร ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทุกระเบียบวาระ



ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ชั้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นต้องมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนา เพื่อให้มีความพร้อมในการนำมาจัดทำงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นต่อไป





โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโพหนอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนายนิคม พลากพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง การร่วมเคารพธงชาติ กิจกรรมออกกำลังกาย ยามเช้า การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เริ่มกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการมองเห็น การได้ยินและการสัมผัส การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ โดยนางอัมพร สีพฤติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี การเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุ โดยนางวิรัชญ์นันท์ สิงห์หยังและทีมวิทยากรโรงเรียนบ้านดู่ และกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะทางสังคม การเดินบาสโลป โดยคณะวิทยากรจากชมรมคนรักเพลงอุดรธานี

